



ศูนย์โควิดฯ มท.

1/8

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๓๑๐๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ดิกลันตีไมตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) และรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน) เป็นประธาน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๖๗๘๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๖๗๘๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

- ๑. เข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึงตั้งด่านตรวจตราการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
- ๒. ทหาร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสำหรับแรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding - ACF) อาทิ การพบการติดเชื้อจำนวนมากที่ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทั้งนี้ หากพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อาจสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ๑ - ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด และ Bubble and Seal โรงงาน โดยจัดให้มีสถานรักษาพยาบาลและสถานที่พักของคณงานภายในโรงงาน โดยยังคงให้โรงงานสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาของการแพร่ระบาด (ประมาณ ๓๐ วัน) ให้ตรวจหา antibody และ antigen ของพนักงานในโรงงาน
- ๓. ทหาร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรและฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 อาทิ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ๔. พิจารณามอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงาน

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๒๗๘๓

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประชุม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของบูรณาการ	๑.๑ ให้ สปม. ตร. มท. และหน่วยงานความมั่นคง เข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึงตั้งด่านตรวจตรวจการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค	สปม. / ตร. / มท.	
		๑.๒ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการรองรับคนไทยกลับจากกัมพูชาของ จ.สระแก้วว่า ปลัด มท. ได้มีข้อสั่งการให้ จ.สระแก้วเพิ่มจำนวนการรองรับคนไทยเป็น ๒๐๐ คนต่อวันได้ โดยให้พิจารณาความพร้อมของมาตรการด้านสาธารณสุข และสถานที่รองรับสำหรับการกักกันตัวและการรักษาพยาบาลของ จ.สระแก้ว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ หาก จ.สระแก้วได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานจังหวัดข้างเคียงในการสนับสนุนการดำเนินการ	มท./ จ.สระแก้ว	
		๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ตามที่ อว. และ ม.รังสิต เสนอ ทั้งนี้ ในกรณีสถาบันการศึกษาในกำกับของ อว. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประสงค์จะขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดสอบ ให้ อว.	อว./สธ. (คร.)	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		หารือกับ สธ. (คร.) ตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในการดำเนินการจัดสอบก่อน แล้วจึงเสนอประชุม สปก.ศบค พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อกราบเรียน นรม. อนุญาตเป็นรายกรณีต่อไป		
		<p>๑.๔ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในการจัดสอบของโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๔ ในโรงเรียน ๒๑ แห่ง ตามที่ ศธ. เสนอ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร และมีมติให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑)ให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องขออนุญาตตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๓) ดังนั้น ฝ่าย สปก.ศบค. จะเสนอ นรม. เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีต่อไป</p> <p>(๓) ทั้งนี้ การสอบดังกล่าวเป็นกิจกรรมร่วมกลุ่มในจำนวนที่ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๓) กำหนดให้ต้องขออนุญาตการจัดกิจกรรม ดังนั้น ศธ. ต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครองในแต่ละท้องถิ่นด้วย</p>	<p>ศธ. / ฝ่ายเลขา สปก.ศบค.</p>	
		<p>๑.๕ ให้ รง. (สำนักงานประกันสังคมของทุกจังหวัด) หารือกับ กกก.โรคติดต่อจังหวัด/กกก.โรคติดต่อกรม. เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสำหรับแรงงานเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ หากตรวจพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ให้คำนึงถึงการดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ และการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ✓</p>	<p>รง. (ปกส.) / กกก. โรคติดต่อ จังหวัด</p>	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		๑.๖ ให้ สธ. กำกับติดตามการดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใน จ.สมุทรปราการ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก	สธ.	
๒.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	ให้ สธ. พิจารณาจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แจ้งวัฒนะ และสนามบินน้ำ	สธ.	
๓.	การบริหารจัดการวัคซีน	๓.๑ ให้ อภ. BOI และ มท. ทหารีร่วมกันเพื่อพิจารณาคำเหมาะสมของการจัดสรรและฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อาทิ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	อภ./ BOI/ มท.	
		๓.๒ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในกรณีผู้สูงอายุได้รับวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม EOC ของ สธ. แล้ว โดยขอให้ กทม. และ มท. พิจารณาจัดทำแนวทาง เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน และลงทะเบียนในที่ให้บริการ (On - Site) และเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเป็นหลัก นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนรองรับสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ารับการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลไว้ด้วย	สปฉ. / กทม. / มท.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

- มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
 - การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาและผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
 - การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน
- ศปก.ศบค.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๖๗/๕๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

7/8

ผลประชุม ศปก.ศบค.
ประจำวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดทบทวนประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันศุกร์ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางศิริวรรณ สุนทรธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. คนที่หนึ่ง เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการ ป้องกันและ ควบคุมแบบ บูรณาการ	<p>๑.๑ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ (โรงงาน)</p> <p>๑.๑.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอแนะของ สธ. เกี่ยวกับข้อจำกัดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding - ACF) อาทิ การพบการติดเชื้อจำนวนมากที่ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจทำให้เตียงใน รพ. ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจหาเชื้อในลักษณะ Sentinel แทน ACF ซึ่งหากพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อาจสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ๑ - ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด และให้ bubble and seal โรงงาน โดยจัดให้มีสถานรักษาพยาบาลและสถานที่พักของคณงานภายในโรงงาน เพื่อให้โรงงานสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาของการแพร่ระบาด (ประมาณ ๓๐ วัน) ให้ตรวจหา antibody และ antigen ของพนักงานในโรงงาน</p> <p>๑.๑.๒ ให้ มท. สั่งการให้ ผวจ. ร่วมกับ อก. และ รง. ในทุกจังหวัด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงาน</p> <p>๑.๑.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการ ศปก.ศบค. พิจารณาเชิญผู้แทน อก. เข้าร่วมใน ศปก.ศบค. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการโรงงาน</p>	<p>รง. / อก. / สธ. / มท. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ศปก.ศบค. / อก.</p>	<p>*</p> <p>*</p>

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		๑.๒ ให้ คร. พิจารณาจัดทำข้อมูลการรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดให้มีความชัดเจน โดยแยกสถานการณ์ของจังหวัดที่มีแนวโน้มดีขึ้นออกจากจังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดสูง และระบุถึงสาเหตุและรูปแบบของการแพร่ระบาดที่เหมือนกันหรือต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ สปก. ศบค. ต่อไป	คร. ๓	

หมายเหตุ:

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ

สปก.ศบค.

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔